



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหงส์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหนองหงส์

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมประเมินผลในการดำเนินงานในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชน เพราะจะทำให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสาธารณะผ่านกิจ กิจกรรมร่วมกัน ลักษณะดังกล่าว จะทำให้ภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดความใกล้ชิดกัน มีการร่วมมือร่วมใจกันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานก็จะเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ได้แก่ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถาบัน ศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมดังรายงานในเล่มนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำรายงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหงส์ทุกท่าน นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนต่อไป เพื่อนำผลการจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองหงส์
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑ - ๖
การประชุมปรึกษา/หารือ โครงการประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์ ครั้งที่ ๒๖	๗ - ๙
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และการประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองหงส์	๑๐ - ๑๑
การประชุมการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์	๑๒ - ๑๓

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติสิทธิประชาชนไว้ในหลาย ๆ มาตรา โดยให้ประชาชนได้มีสิทธิในการเข้าร่วมดำเนินการใดๆ ของรัฐที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมหรือมีการเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับตัวและเปิดระบบราชการที่ยอมรับและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล อันจะนำไปสู่การยอมรับและร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Participation) มีความหมายหลากหลายและใช้คำภาษาอังกฤษแตกต่างกัน เช่น Popular Participation, People Participation และ Public Participation ซึ่งต่างก็มีเป้าประสงค์และเนื้อหาสาระไปในทางเดียวกัน ในเอกสารฉบับนี้ใช้คำว่า Citizen Participation เป็นหลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นคำที่เกิดและอยู่เคียงคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากระบบการปกครองนี้ ถือว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจอสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นมาจากประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงนำมาใช้ในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Participate Management) จะเป็นการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติกรมีส่วนร่วม และช่วยสร้างพลังจิตให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งการมีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลนั้นสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มตลอดจนวัตถุประสงค์รวมขององค์กร สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการประสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและพัฒนานโยบาย โครงการและการบริการสาธารณะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ได้แก่ การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการ การรับ ผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐภาค ประชาสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกัน เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด

๒. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จของการบริหารรัฐกิจโดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารรัฐกิจจึงเป็นเรื่องประชาชนต้องทำด้วยความสมัครใจและเลือกทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญต่อตนเอง รัฐประศาสนศาสตร์จึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๒.๑ ความสำคัญต่อประชาชนที่มีส่วนร่วม สิ่งที่จะเกิดแก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ ได้แก่

๒.๑.๑ ประชาชนได้เรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้เข้าร่วม ประชาชนจะได้รับข่าวสารต่างๆ และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์และวิชาการที่ซับซ้อนขึ้นอีก ทั้งยังเพิ่มการมองภาพการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้กว้างขวางขึ้นนอกจากนั้น เมื่อประชาชนได้รับการอธิบายเหตุผลในการดำเนินนโยบายจากฝ่ายรัฐ ประชาชนก็เรียนรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าเดิม และเมื่อรัฐได้ฟังผลจากทางประชาชนก็ทำให้ผลการตัดสินใจนโยบายก็จะดีกว่าเดิม เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์และมีความชัดเจนในการทำงานของภาครัฐ

๒.๑.๒ ประชาชนได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ที่ประชาชนได้รับผลที่ตามมาคือ ประชาชนได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมจะช่วยให้คนที่มีส่วนร่วมมีความรู้สึกรับผิดชอบ มีมโนธรรมและมีความตระหนักในความสามารถของตนเอง ทำให้ประชาชนสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ และจะเป็นคนที่มองสังคมอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วริเริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่ตนคิดว่าถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงสังคมก็จะใช้แนวทางที่สร้างสรรค์กระตือรือร้นและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยระบบการมีส่วนร่วมประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกเป้าหมาย การระดมทรัพยากร การดำเนินโครงการเพื่อให้ชุมชนเพิ่มการพึ่งตนเอง (Self-Reliant)

๒.๑.๓ ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และผู้ไม่รู้หนังสือ) ในกระบวนการของการพัฒนา การเข้าร่วมของประชาชนจึงเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่นำผลสำเร็จมาสู่โครงการและแผนงานต่างๆ

๒.๑.๔ ปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคม เมื่อองค์การภาครัฐยอมสละอำนาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก่กลุ่มประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น การตัดสินใจนโยบายก็จะเกิดจากการปรึกษาหารือกันอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลลัพธ์ทางสังคมก็จะเกิดจากการประนีประนอมและหาทางแก้ไขปัญหาาร่วมกันในหลายๆ ด้าน

๒.๒ ความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ ไม่ใช่กระบวนการที่ไร้คุณค่า ทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู้บริหารงานภาครัฐจะต้องทำให้เป็นจริง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานภาครัฐ มีดังนี้

๒.๒.๑ งานสำเร็จมากและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในสถานการณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับฟังเหตุผลของกันและกัน จะทำให้งานที่ร่วมมือกันสำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการประท้วงการเผชิญหน้ากัน การขัดแย้งกันหรือการฟ้องร้องกัน นโยบายที่กำหนดก็เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของทุกๆ ฝ่าย ย่อมจะส่งผลให้การปฏิบัติดีขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนสามารถระดมทรัพยากรของฝ่ายตนสนับสนุนการปฏิบัติ ทั้งยังเกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสำเร็จของงานก็จะปราศจากคำถามในเชิงลบ การบริหารงานภาครัฐก็จะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด

๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานในโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะค่อยๆ เพิ่มความรู้สึกไวต่อความห่วงกังวลของสาธารณชน ว่าสาธารณชนจะมองการปฏิบัติงานขององค์การตนอย่างไร การนำเอาความรู้สึกมาพูดกันทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ความใกล้ชิดกับประชาชนของเจ้าหน้าที่ก็จะมากขึ้น นอกจากเจ้าหน้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนอีกด้วย

๒.๒.๓ ส่งเสริมแนวทางพัฒนาจากล่างขึ้นบน การพัฒนาจากล่างขึ้นบนผู้ได้ประโยชน์จะมีส่วนร่วมในองค์การในการกำหนดชนิดพัฒนาตามที่ตนต้องการและอาจจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและดำเนินโครงการ และ/หรือติดตามผลการพัฒนาในโครงการพัฒนาภาครัฐที่มักดำเนินงานแบบจากบนลงล่างแล้ว ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะประชาชนไม่สนับสนุนโครงการที่สำเร็จจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (Active Participation) จากประชาชน ทั้งในการตัดสินใจและดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการจากล่างขึ้นบนจะสนองความต้องการของประชาชนและภาครัฐจะลดภาระต่างๆ ลงไปได้

๒.๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลในแต่ละประเทศที่ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น จะต้องมีการวางแผนแบบบูรณาการที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นพร้อมๆ กับการพิจารณาถึงนโยบายของชาติและความสามารถในการตอบสนองของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนระยะยาว โดยการตัดสินใจจะเป็นมติเอกฉันท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล องค์กร พัฒนาเอกชน ตัวแทนจากกลุ่มพ่อค้าและชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจของเครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นอำนาจที่มาจากระบวนการที่โปร่งใส มีเหตุผลได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนใหญ่

๓. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑ คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้

๓.๒ ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คำนึงถึงความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนำมาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้าและความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด

๓.๓ การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมือง และช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

๓.๔ การนำไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้ประชาชนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขา ก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติและยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย

๓.๕ การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาแสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่ายที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้

๓.๖ การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรม โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน

๓.๗ การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาทำงานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวลและมุมมองของสาธารณชนต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้

๓.๘ การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ทำให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้นำ และทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมประเมินผลในการดำเนินงานในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการ บ้านเมือง และสังคมที่ดี จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชน เพราะจะทำให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้พัฒนากิจการสาธารณะผ่านกิจกรรมร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดความใกล้ชิดกัน มีการร่วมมือ ร่วมใจกันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานก็จะเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเกิดการมีส่วนร่วม
ของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลากๆ ภาคส่วน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงาน ราชการ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. การประชุมปรึกษาหารือ โครงการประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และการประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. การประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพกิจกรรมการประชุมปรึกษา/หารือ โครงการประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



วันที่ 10 มกราคม 2567
นายอมรกิจดี ตั้งบริพัตรสกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ โครงการประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตำบลหนองหงส์ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์
สำหรับโครงการประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 จัดในวันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

☎ 0-4466-9098 🌐 www.tbnonhong.go.th 📍 101 ถนนศรีสง่า - โนนแดง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์



รายงานการประชุมการประชุมปรึกษา/หารือ โครงการประเพณีวันหอมแดง แข่งเรือยาว ชาวหนองหงส์
ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นการมีส่วนร่วม

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล นายกเทศบาลตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในการจัดประชุมโครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ผู้เข้าประชุม

- ผู้นำชุมชนตำบลสระแก้ว จำนวน ๑๕ คน
- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๑๗ คน
- เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๗ คน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

สรุปผลการประชุมโครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชุมชนส่งเรือ ๗ ฝีพายเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๔ ลำ ๑๔ ชุมชน และมีการส่งเรือ ๓๐ ฝีพาย ภายนอก จำนวน ๘ ลำ และมีการกำหนดเงินรางวัลในการแข่งขันเรือประเภทละ ๘ รางวัล ทั้งสองประเภท กำหนดระยะทาง ๔๐๐ เมตร แบ่งเป็น ๒ ร่องน้ำ คือ ร่องน้ำที่ ๑ นำเงิน (ทิศเหนือ) และร่องน้ำที่ ๒ แดง (ทิศใต้) กำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หนองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดคุณสมบัติฝีพาย ดังนี้

๑. ฝีพายเรือแต่ละลำต้องพายเรือที่ตนเองสังกัดเท่านั้น มิห้ามให้เปลี่ยนตัวพายให้ลำอื่นลำใดโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที
๒. ฝีพายเรือทุกคนในแต่ละลำต้องถ่ายรูปติดในใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือในเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติทุกคนและลำที่ชนะเลิศจะต้องมารับการตรวจคุณสมบัติในรอบการแข่งขันที่มีผลการชนะเลิศทุกเที่ยว ณ จุดตรวจสอบคุณสมบัติ
๓. ฝีพายเรือ ๗ ฝีพาย ต้องมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอหนองหงส์เท่านั้น (ห้ามย้ายมาในการนี้โดยเฉพาะเด็ดขาด ฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันและตัดค่าชักลากทันที) ฝีพายยาวไม่เกิน ๓๐ ฝีพาย ไม่จำกัดภูมิลำเนา
๔. ประเภทเรือ ๗ ฝีพาย ส่งรายชื่อฝีพายรวมฝีพายสำรองได้ ๑๔ คน และประเภทเรือยาวไม่เกิน ๓๐ ฝีพายส่งรายชื่อฝีพายรวมฝีพายได้ ๔๐ คน

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วม

- การแข่งขันเรือประเภท ๗ ฝีพาย จำนวน ๑๔ ลำ ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือภายใน โดยกำหนดให้แต่ละชุมชนส่งเรือเข้าแข่งขัน ๑๕ ชุมชน ดังนี้

๑. เรือแก้ววารี ๑	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสระแก้ว
๒. เรือธิดาหนองจิก	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิก
๓. เรือปู่ศรีนครินทร์	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกวางทอง
๔. เรือหนองกรดซิดี้	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกรด
๕. เรือหนองกรดซิดี้	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกรด
๖. เรือเทพประทาน ๗๗	หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่กระสัง
๗. เรือธิดาหงส์ทอง	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหงส์
๘. เรือคุณนพแก้ว	หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสองห้อง
๙. เรือธิดาบ้านนา	หมู่ที่ ๑๐ บ้านนา
๑๐. เรือ ๑๒ ราศี	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองกระสัง
๑๑. เรือเทพรัตนะ	หมู่ที่ ๑๓ บ้านรัตนะ
๑๒. เรือคลองประกายเพชร	หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองคลอง
๑๓. เรือไผ่สีทอง	หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่พัฒนา
๑๔. เรือพญาชิงชัย	กลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหงส์

- การแข่งขันเรือประเภทไม่เกิน ๓๐ ฝีพาย จำนวน ๘ ลำ เป็นการแข่งขันเรือภายนอกส่งเข้าแข่งขัน ดังนี้

๑. เรือพญาชิงชัย	จังหวัดบุรีรัมย์
๒. เรือเทศบาลตำบลห้วยหินวีทีสปอร์ต	จังหวัดบุรีรัมย์
๓. เรือแม่ศรีพัฒนาพร	จังหวัดอุบลราชธานี
๔. เรือเทพบุตรเมืองแมน	จังหวัดมหาสารคาม
๕. เรือ ช.รัตนชัย	จังหวัดนครราชสีมา
๖. เรือเพชรดำกาฬสินธุ์นาวา	จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. เรือสุวรรณหงส์	จังหวัดอุดรธานี
๘. เรือเนินฆ้อระยองนาวาเพชรน้ำค้าง	จังหวัดระยอง

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในการจัดงานวันหอมแดงเรือยาวชาวหนองหงส์ และมีการแข่งขันการมัดหอมแดงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเกษตรแบบยั่งยืน

- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณจำนวน ๓,๐๐๐ คน

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และการประชาคมระดับตำบล
เทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นายอมรศักดิ์ ตั้งบัวพิตรสกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหงส์ สาธารณสุขอำเภอหนองหงส์ สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ศูนย์ส่งเสริมการเจริญรู้อำเภอหนองหงส์ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์

101 ถนนศรีสง่า - โนนแดง ตำบลศรีสง่า อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

0-4466-9098 www.tbonghong.go.th



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และการประชาคมระดับตำบล
เทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นการมีส่วนร่วม

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองหงส์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. ผู้เข้าประชุม

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๑๘ คน
- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๑๗ คน
- ประชาคมระดับตำบล จำนวน จำนวน ๔๔ คน
- เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๕ คน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมระดับตำบลของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมในครั้งนี้

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมการประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



วันที่ 1 มีนาคม 2567

นายอมรศักดิ์ ตั้งบัวพิตรสกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายโกวิท พชรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์ และผู้มาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหงส์ จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนดวันจัดการแข่งขัน วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์

☎ 0-4466-9098 🌐 www.tbonghong.go.th 📍 101 ถนนศรีสง่า - หนองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์



รายงานการประชุมการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นการมีส่วนร่วม

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล นายกเทศบาลตำบลหนองหงส์ เป็นประธาน ในการจัดประชุมกำหนดการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ผู้เข้าประชุม

- ผู้นำชุมชนตำบลสระแก้ว จำนวน ๑๑ คน
- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๑๗ คน
- เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๔ คน
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

สรุปผลการประชุมโครงการจัดการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มติเห็นชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วม

ในมติที่ประชุมมีการ มีการกำหนดประเภทการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ฟุตบอลประชาชนชาย
๒. ฟุตบอลชาย อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
๓. วอลเลย์บอลประชาชนหญิง
๔. เซปักตะกร้อประชาชนชาย
๕. เซปักตะกร้อชาย ๔๐ ปีขึ้นไป
๗. ฟุตบอลหญิง ๗ คน
๘. กีฬามหาสนุก
๙. มีการประกวดกองเชียร์